

รายงานผลการดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๓/๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ.

.....

ความเป็นมา

การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ ๒ เป็นการดำเนินการตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดยในการดำเนินการได้นำแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มาใช้เป็นฐานและกำหนดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าวจำนวน ๒ รุ่น สำหรับรุ่นที่ ๒ ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓/๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กรอบและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของชาติการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง สภาพปัญหาการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประเด็นการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของชาติได้
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบทการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๕ เขต ๑๑เขต ๑๕เขต ๒๑ เขต ๓๔ จำนวน ๕ คน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ จำนวน ๑ คน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร อุบลราชธานี พังงา ปัตตานี อุดรดิตถ์ อ่างทอง เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ชุมพร บึงกาฬ นนทบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๖ คน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ อานาจเจริญ ระนอง ยะลา พิษณุโลก สมุทรปราการ หนองคาย นครราชสีมา นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จำนวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ คน

งบประมาณ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนา ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการพัฒน วิทยากรและผู้บริหารโครงการหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการพัฒน

เนื้อหาหลักสูตร

การจัดทำหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ คณะทำงานจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประชุมวางแผนกำหนดโครงสร้างเนื้อหา และรายละเอียดรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ประกอบด้วย ๘ รายวิชา ดังนี้

รายวิชาที่ ๑ การศึกษากับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับงานการศึกษา เพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๓ การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๔ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงของชาติ	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๕ ปฐมบทการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๖ บทปฏิบัติการบูรณาการแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง ในบริบทการศึกษา	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๗ บทปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การศึกษา	๓ ชั่วโมง
รายวิชาที่ ๘ บทปฏิบัติการนำเสนอแนวคิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ ความมั่นคงในบริบทการศึกษา	๓ ชั่วโมง

วิทยากร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงให้ลงไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

๑. นายदनัย มุสา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๒. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓. พันเอกบรรลุ เอี่ยมศิริผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อความมั่นคง สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

๔. นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๖. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดีเอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จำกัด

/ดร.สมบูรณ์...

๗. ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

๘. อาจารย์ณัฐณิชา สิงห์บุระอุตม วิทยาการและนักวิจัยศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

รูปแบบการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนาของหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
สู่การปฏิบัติประกอบด้วย

๑. บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
การศึกษากับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับงานการศึกษา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

๒. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบูรณาการแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในบริบทการศึกษาร่วมคิดโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติสู่การปฏิบัติรวมทั้งนำเสนอแนวคิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ความมั่นคงเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน



นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานในพิธีเปิด



นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวเปิดการพัฒนาหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติ” รุ่นที่ ๒ และให้ข้อคิดในการดำเนินงานบริหารยุทธศาสตร์



นายदनัย มู่สา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การศึกษากับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการ
 ร่วมเสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์



นางสาวจินนงค์กร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการ
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ
 งานการศึกษา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร



พันเอกบรรลุ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อความมั่นคง สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และพันเอกนันทพล เชื้อหน่าย รองหัวหน้าสำนักงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต กองทัพภาคที่ 2 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน” โดยผู้เข้ารับการพัฒนาให้ความสนใจและร่วมกันซักถาม ปัญหา



นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ผู้จัดการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของชาติ” โดยผู้เข้ารับการพัฒนาให้ความสนใจร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียงในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัวและสถานศึกษา



ผศ.ดร.นักรบ ระวีงการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยาการอาวุโส บริษัทดีเอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จำกัด ดร.สมบุญณ์ แซ่เจ็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และอาจารย์ณัฐณิชา สິงห์บุระอุดม วิทยาการและนักวิจัยศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้ฝึกปฏิบัติการปฐมบทการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์โดยให้มีผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วม ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ ในกิจกรรมกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์



ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และอาจารย์ณัฐฉนิชชา สิงห์บุระอุดม ได้ฝึกปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงในบริบทการศึกษา และการสร้างเครือข่ายการบูรณาการยุทธศาสตร์ความมั่นคงในบริบทการศึกษา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิการระดมความคิดเห็น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และ กิจกรรม Night Party



วิทยากรมอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอแนวคิดการผลักดันเพื่อให้แผนงานโครงการ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงและสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ การนำเนื้อหาสาระในการบูรณาการยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในบริบทการศึกษาในสถานศึกษาและการขยายผลการเรียนรู้สู่ผู้ปฏิบัติ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนา